

Nhìn Xét Về Tác Phẩm "Tâm Tật Ông Thiệu"

Tác Giả: Giao Chi, San Jose
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 20:22

Mặc dù có những ý kiến phê phán chê bai và nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đối với tôi, tác phẩm của ông Nguyễn Tiến Hùng vẫn là một món quà được biết.

Suốt bao năm, tôi vẫn cứ tìm đọc các đề tài này và luôn luôn ghi lại những tin tức mới mẻ, dù nhiều hay ít. Tôi đã đọc Hồ sơ dinh Đốc Lỵ bọn Anh ngữ và Việt ngữ. Đọc và bình luận cuốn Địch minh thảo chày.



Bây giờ đọc cuốn Tâm Tật Ông Thiệu, xin có những xét số khỉ. Với những tin tức quan trọng và lời trình bày hấp dẫn, tác giả dù không phải là một sử gia, cũng không phải quân nhân nhưng rõ ràng là một người kể chuyện rất lôi cuốn. Cuốn sách gồm những đề tài không thể chia cắt, sắp xếp với những diễn biến và diễn tiến của nhân vật nên đã đưa đọc giả chuyển qua chuyện khác. Có lúc những người ra được đưa vào những sự kiện lịch sử mà chuyển thời gian. Khó tìm được kết luận rõ ràng. Những nghi ngờ được giải tỏa và những sự kiện được lý giải. Sau cùng chính được giải pháp đưa ra những điểm cần riêng mình.

Nhân Xét Về Tác Phẩm "Tâm Tội Ông Thiệu"

Tác Giả: Giao Chi, San Jose
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 20:22

3) Rút về miền Tây

Chúng ta cũng đã từng nghe nói đến kế hoạch rút về miền Tây, nhưng đây là lần đầu tiên được đề cập chuyên tác giả Nguyễn Đình Hoàng viết về đề tài ông Thiệu. Chúng ta rất cần tìm hiểu thêm để biết rõ thực sự về đề tài này. Rồi có thể đã có sự chuyển biến của các tướng lĩnh miền Tây đón phái đoàn chính phủ Sài Gòn, nhưng chuyên không thành đã đem đến những gì phút tắt sát của 3 vị tướng lĩnh quân đoàn IV.

4) Những người còn lại

Độc duy nhất là những bí ẩn lịch sử của những ngày đau thương cũ. Tại sao rút quân cùng với những câu hỏi tại sao khác, hình như những câu trả lời ngày nay những được cũng đã muộn lắm rồi. Bây giờ vào giữa năm 2010, đã 35 năm sau khi miền Nam thất thủ chỉ còn lại một vài nhân chứng quan trọng mà sự hiểu biết cũng như mối liên hệ mang trách nhiệm với những tâm và đức nước. Đó là Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Đặng Văn Quang, Trung Tướng Đặng Văn Khuê, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và có cả bộ trưởng Hoàng Đức Nhã. Còn ai là nhân chứng của những ngày oan nghiệt đó?

Trước sau chúng ta có thể có 4 ông tướng đã qua đời. Tất cả các tướng lĩnh quân đoàn không còn nữa. Về những tướng cũ cùng đã đi theo tướng. Nếu quý vị còn lại không nói, ai nói? Nếu bây giờ không nói, bao giờ?

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn thu hình với ký giả Triệu Giang, trung tướng Quang trả lời là ông không biết gì nữa về quyết định của tướng Thiệu. Thậm chí ông nói không có mặt trong buổi quyết định rút quân Pleiku tại Cam Ranh. Trả lời như vậy thì trang sử cũ đời với tướng Quang coi như đã khép kín. Và đời với đời tướng Khiêm có thể cũng không hy vọng gì tìm được những câu trả lời. Riêng Trung Tướng Đặng Văn Khuê, và quý vị còn lại, chúng tôi hy vọng sẽ sớm mở lời những vấn đề cùng của lịch sử. Trước khi công khai và người có thể trả lời đầu đi ra khỏi cuộc đời.

Một chút kết luận sau cùng.

Nhân Xét Về Tác Phẩm "Tâm Tịch Tĩnh Thôn Cảnh Thiệu"

Tác Giả: Giao Chi, San Jose
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 20:22

Ông Nguyễn Tấn Hùng là một nhà khoa học, không biết gì về quân sự, nhưng tình cờ lịch sử, ông đã ghi lại những biến cố chiến tranh xen kẽ với những đạo đức chính trị để dành làm tài liệu cho hậu thế. Tài liệu có thể không hoàn hảo và chính xác, nhưng rất quan trọng. Từ đó ta có thể phê phán và suy ra một kết luận.

Suốt 21 năm xây dựng 2 miền Cộng Hòa, quân đội là cốt lõi của miền Nam. Và sức mạnh của quân đội là kết luận. Quân đội không làm chính trị, nhưng tiếp thay, các tướng lĩnh lại làm chính trị. Các tướng lĩnh hoàn toàn nắm quyền. Binh đoàn và lính tráng cũng lập nên thi hành. Thế nhưng còn được lợi ích, là còn chiến đấu. Không phải là vấn đề thiêu u súng đạn. Đã có những tiến bộ với các sự quan tâm ủy chủ huy trung đội là lợi ích chiến đấu đến viên đến cuối cùng vì họ biết rằng luôn luôn có đội phía sau. Đó là kết luận quân đội. Ra lập rút quân vào những ngày giặc cuối cùng của miền Nam là phá bỏ cái tinh hoa của quân đội. Tinh hoa của quân đội là chủ huy và kết luận. Tất cả các yếu tố cốt lõi trong, Mồ hôi, đổ xuống lại rút quân, tham nhũng, cuối cùng không đi được, lập nên các tiến bộ u bất nhứt nhất là những yếu tố phá. Những nhà lãnh đạo tài cao của chúng ta trong quân đội và chính phủ, trên đỉnh cao quyền lực đã tận tâm tận tình thôn kết luận quân đội.

Chúng ta hoàn toàn không xây dựng được tinh thần Võ sĩ Đạo như quân đội Nhật Bản. Không xây dựng được tinh thần chiến tranh chính trị như đội ngũ của Trung Hoa Dân Quốc. Vì tôn trọng kết luận nên cấp dưới sẽ cấp trên và suốt 5 năm tàn lụi sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi những sĩ quan tuy cao cấp nhưng vẫn còn là cấp dưới. Chúng tôi không có một lời phê phán và đặt câu hỏi với cấp trên. Chúng tôi默默 nhìn thấy cảnh những tầng cao những hèn nhất không hành động.

Kết luận quân đội đã tôi luyện chúng tôi thành những người lính trí thức thi hành hậu quả trên vấn đề sức mạnh quân đội. Những kết luận quân đội cũng làm cho chúng tôi tê liệt khả năng vùng dậy làm cách mạng. Để cho các một người các hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo một người. Các một người để an ninh quốc gia gọi là dâm ô. Trước những quy định sinh tử của toàn quân, toàn dân, cấp trên của chúng tôi hành động như những người mồi nhử. Trong khi chúng tôi cũng là các ngài đã có những kế hoạch cao siêu và cần nhắc nhở các nhân thôn. Té ra không phải vậy. Để rồi ngày nay đức tâm của ông Tướng Thôn Cảnh Thiệu vào đời cuối cuối, những một anh em cũng đã khô rôi.

Ông Thiệu cai trị một người một mình, ông tham khảo với mọi người nhưng ông biết chắc là hình thức. Toàn thể hậu quả an ninh quốc gia không có ý kiến. Về đạo đức u lập pháp thôn ra phải là trí thức lập nên hoàn toàn tuân phục thôn thôn. Quốc hội không họp thức một ngay cả khi một người đã đến chân, giặc đã vào đến cửa. Tướng thôn ôm toàn trách nhiệm chính trị, quốc phòng, ngoại giao trong tay như chuyên gia đình. Sau ông là các nhân thôn thôn, toàn miền miền Nam

Nhân Xét Về Tác Phẩm "Tâm Tụng Thụng Thi u"

Tác Giả: Giao Ch&, San Jose
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 20:22

tan nát. 35 năm nhìn lại là 35 năm đßng trßng. Từ đßy, kinh tß mßi, vßt biên, vßt bißn. Bao nhiêu ngßi chßt, bao nhiêu gia đßnh tan nát.

Thßm kßch xßy ra nhß vßy là lại cßa ông tßng thßng hay lại cßa chúng ta.